

Số: /TB-UBND

Kỳ Khang, ngày 12 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn xã Kỳ Khang

Hiện nay, trên địa bàn xã có một số hộ gia đình, cá nhân có diện tích rừng trồng đã đến chu kỳ khai thác; đặc biệt tại địa bàn thuộc Rú Bàn Độ, khoảnh 3, 4, 5, tiểu khu 348A. Trong quá trình phát ranh giới và phát quang để xử lý thực bì trồng rừng vụ kế tiếp; do không xác định rõ ranh giới thửa đất của hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng và diện tích rừng tự nhiên thuộc quy hoạch phòng hộ (khoảnh 4, tiểu khu 348A) do UBND xã quản lý, nên đã phát lân, mở rộng diện tích vào rừng tự nhiên. Thời gian qua, Hạt kiểm lâm huyện Kỳ Anh đã kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về lấn chiếm rừng trái phép và đã xử phạt với số tiền 25 triệu đồng (02 hộ dân thuộc thôn Phú Thượng).

Để quản lý bảo vệ rừng tự nhiên của UBND xã Kỳ Khang quản lý đúng theo quy định; UBND xã thông báo cho hộ gia đình, cá nhân nào có nhu cầu khai thác rừng trồng của gia đình đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Rú Bàn Độ thuộc khoảnh 3, 4, 5, tiểu khu 348A, thì liên hệ UBND xã hoặc cán bộ Kiểm lâm địa bàn để được hướng dẫn các thủ tục đúng quy định của pháp luật.

Nếu hộ gia đình, cá nhân nào tự ý khai thác rừng trồng của gia đình đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có hành vi sể, phát lân chiếm rừng tự nhiên và thực hiện bất cứ hành vi nào tác động đến diện tích rừng do UBND xã quản lý thì sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật quy định.

Yêu cầu các hộ gia đình có diện tích được giao, được cho thuê đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại vùng Rú Bàn Độ thuộc khoảnh 4, khoảnh 5, tiểu khu 348A, quy hoạch rừng phòng hộ chấp hành nghiêm túc, đúng pháp luật.

Đây là nội dung quan trọng, cấp bách nên Chủ tịch UBND xã yêu cầu Công chức phụ trách văn hoá xã, Thôn trưởng các thôn thông báo trên loa phát thanh xã, thôn đến tận người dân trên địa bàn được biết./.

Nơi nhận:

- Ban Văn hoá xã;
- Thôn trưởng các thôn;
- Lưu: VP, LN.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hồ Xuân Trính

